

# SeABank có lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh ngân hàng Việt Nam tiêu biểu

14:34 09/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**SeABank có lần thứ 4 được vinh danh ở hạng mục ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu dành cho ứng dụng ngân hàng điện tử cho khách hàng doanh nghiệp - SeAMobile Biz.**

Trước đó, SeAMobile Biz cũng được Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt giải thưởng Sao Khuê 2024.

Ngân hàng Việt Nam Tiêu biểu 2024 (Vietnam Outstanding Banking Awards 2024) là giải thưởng được tổ chức thường niên suốt 13 năm qua, do Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG) phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức.

Giải thưởng này tạo được uy tín đối với cộng đồng doanh nghiệp bởi những sản phẩm dịch vụ được trao giải đều được giới chuyên môn ngành tài chính - ngân hàng tín nhiệm và khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Giải thưởng VOBA xét duyệt dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe và được đánh giá một cách khách quan, độc lập bởi các chuyên gia đại diện các cơ quan Chính phủ, bộ, ngành, hiệp hội trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.



*SeABank có lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh ngân hàng Việt Nam tiêu biểu.*

Hội đồng bình chọn VOBA ghi nhận ứng dụng ngân hàng số cho doanh nghiệp SeAMobile Biz của SeABank với số điểm cao dựa trên tiêu chí: mang tính sáng tạo đổi mới, ứng dụng cao nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, gia tăng năng suất lao động, giảm thiểu nguồn nhân lực vận hành nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động, từ đó hỗ trợ gia tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp và cho chính ngân hàng. Đặc biệt, sản phẩm dịch vụ có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Ứng dụng SeAMobile Biz được SeABank cho ra mắt từ năm 2022 giúp doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động thực hiện các giao dịch tài chính trên thiết bị di động có kết nối internet mọi lúc, mọi nơi mà không cần trực tiếp đến quầy giao dịch của Ngân hàng.

Đặc biệt, khách hàng doanh nghiệp được miễn hoàn toàn phí sử dụng dịch vụ và phí chuyển tiền trên SeAMobile Biz giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu suất hoạt động. Ứng dụng còn là kho dữ liệu giúp doanh nghiệp nhanh chóng cập nhật thông tin tỷ giá, lãi suất trên thị trường, thực hiện hoạt động mua bán ngoại tệ, chuyển tiền quốc tế.

Thay cho việc nhận mã xác thực qua ứng dụng Soft OTP riêng biệt như trước đây, SeAMobile Biz rút ngắn thời gian thực hiện giao dịch và tăng độ an toàn bảo mật khi tích hợp Soft OTP trên một nền tảng duy nhất.

Sau hai năm triển khai, số lượng và giá trị giao dịch trên SeAMobile Biz năm 2023 đã có mức tăng trưởng vượt trội so với năm 2022 với tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 168% về số lượng và 94% về giá trị giao dịch. Tỷ trọng giao dịch trên SeAMobile Biz trên tổng giao dịch ngân hàng điện tử tại SeABank liên tục tăng qua các năm. Điều này cho thấy tính đúng đắn của chiến lược “Hội tụ số” tại SeABank đã và đang phát huy hiệu quả, mang lại giá trị tối đa cho khách hàng và Ngân hàng.

Trước giải thưởng này, ứng dụng SeAMobile Biz cũng được Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) vinh danh là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt giải thưởng Sao Khuê 2024.

Đây là động lực giúp SeABank tiếp tục có những đột phá mạnh mẽ, gia tăng số hóa trong hoạt động nghiệp vụ cũng như sản phẩm dịch vụ trong thời gian tới nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/seabank-co-lan-thu-4-lien-tiep-duoc-vinh-danh-ngan-hang-viet-nam-tieu-bieu>